

กรมยุโรปนำคณะชาวประมงพื้นบ้านเยือนเยอรมนี ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2563

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีย ในการดำเนินโครงการส่งเสริม การประมงอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาประมง IUU และสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงในสหภาพยุโรป



โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่ในการนำผู้แทนภาครัฐและชาวประมงพื้นบ้านเดินทางเยือนเยอรมนี ระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางในการรักษาความยั่งยืนของภาคประมงไทย ให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมงและผู้บริโภคชาวเยอรมนี รวมถึงเป็นโอกาสศึกษาดูงานและหารือกับหน่วยงาน ของเยอรมนี ที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการทำประมงที่ยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากภาครัฐและกลุ่มชาวประมง ประกอบด้วย (1) นายอดิศร พร้อมเทพ ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืน (2) นายพงศ์เทพ จันทรงค์ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (3) นายสละแอ เจะมุดอ ชาวประมงพื้นบ้านจากจังหวัดปัตตานี (4) นายปิยะ เทศแย้ม ชาวประมงพื้นบ้านจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (5) นายเจริญ ไต่ะอิตเต ชาวประมงพื้นบ้านจากจังหวัดนครศรีธรรมราช



ระหว่างการเดินทางไปเยือนเยอรมนี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายอดิศร พร้อมเทพ ที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสละแอ เจะมุดอ ชาวประมงพื้นบ้านจากจังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีสัมมนาหัวข้อ “Sustainability from Sea to Table: Thailand’s Success in

Combating IUU Fishing” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ภายในงาน International Green Week 2020 (IGW 2020) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ในการสัมมนาครั้งนี้ คณะผู้แทนของไทยดังกล่าวได้นำเสนอให้ผู้ร่วมฟังการสัมมนา ซึ่งเป็นผู้แทนทั้งจากภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีและประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ได้รับทราบถึงนโยบายและมาตรการที่สำคัญของรัฐบาลไทยที่นำมาใช้แก้ไขปัญหาประมง IUU รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำกับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า สินค้าประมงของไทยนั้น ได้มาจากระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต



นอกจากเข้าร่วมงาน IGW2020 แล้ว กรมยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้จัดให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้พบหารือกับ ดร. Matthias Keller ประธานสมาพันธ์ธุรกิจประมงแห่งเยอรมนี (BV-Fisch) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการรณรงค์ให้คนเยอรมันหันมาบริโภคปลาและอาหารทะเลมากขึ้น รวมถึงผลักดันให้เกิดการขยายการส่งออกสินค้าประมงของเยอรมนีไปยังตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้จัดกำหนดการให้คณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงอย่างยั่งยืนของเยอรมนี ได้แก่ท่าเรือเมือง Büsum ซึ่งเป็นเมืองประมงทางชายฝั่งตอนเหนือของเยอรมนี เพื่อศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบเรือและแรงงานก่อนและหลังการออกทำการประมงของเยอรมนี และบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา Brauer's Aalkate เมือง Rade โดยระหว่างการศึกษาดูงาน คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฝ่ายเยอรมันเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรของชาวประมงในระดับท้องถิ่นของเยอรมนี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และยังได้เรียนรู้การสาธิตใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการคัดแยกสัตว์น้ำ ที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากร



นอกจากนี้ คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนชาวประมงเมือง Rendsburg และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ดร. Karsten Zumholz ผู้อำนวยการโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรอบรม ลูกเรือประมงในไทยและแนวทางเพื่อจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมนีในด้านการวิจัยเครื่องมือประมงด้วย



นอกจากการประชาสัมพันธ์สินค้าประมงของไทยที่ได้มาตรฐานสากลแล้ว หนึ่งในผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว คือ ผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านได้รับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์การทำประมงอย่างยั่งยืนตลอดจน

การพัฒนาสินค้าประมงของเยอรมนีจากการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านทั้งสามคน มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับชาวประมงพื้นบ้านในเครือข่ายของตน เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาอาชีพพร้อมไปกับการเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาประมง IUU และรักษาความยั่งยืนของ ทะเลไทยต่อไป
